

กอน.เคาะอ้อยขั้นต้น808บาท ชงกรม.ปลายพ.ย.นี้ชาวไร่ไม่พอใจขอที่กว่าพันบาทต่อตัน

กำหนดราคาอ้อยขั้นต้นปีนี้มาแปลก ชงก่อน เคาะ 2 ราคาสัปดาห์นี้ให้เขต 5 จ.สุพรรณบุรี ที่ 773 บาทต่อตัน ที่เหลือทั่วประเทศใช้ราคา 808 บาทต่อตัน ก่อนเสนอกรม.ปลายเดือนพ.ย.นี้ เหตุเพราะผลผลิตต่อไร่ต่ำ ขณะที่โรงงานน้ำตาลเผยยังเป็นราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิตที่ชาวไร่ขอที่ 1,126 บาทต่อตัน ชี้ได้เห็นชาวไร่ประท้วงขอตันทุนผลิตเพิ่ม เพราะยังมีกองทุนอ้อยชวยเหลืออยู่

นายสมศักดิ์ จันทรวงทอง เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร (กบ.) ภายใต้พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 มีรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มีการเปิดรับฟังความเห็นจากโรงงานน้ำตาลและชาวไร่อ้อย เพื่อหาข้อสรุปราคาอ้อยขั้นต้นของฤดูกาลผลิตปี 2558/2559 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) มีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในสัปดาห์นี้ และจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในวันที่ 24 พฤศจิกายนนี้ ก่อนที่จะมีการเริ่มเปิดหีบอ้อยในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558

ทั้งนี้ จากการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว เสียงส่วนใหญ่เห็นว่า จะแบ่ง

ราคาอ้อยออกเป็น 2 ราคา โดยในส่วนของราคาอ้อยขั้นต้นเขต 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จะอยู่ที่ 773 บาทต่อตันอ้อย และที่เหลือจะอยู่ที่ราคา 808 บาทต่อตัน โดยเป็นการคำนวณต้นทุนและจากราคาดตลาดโลกที่มีการซื้อขายล่วงหน้าของน้ำตาลทรายดิบไปแล้ว 38% จากที่ผลิตได้ 8 แสนตัน ที่ราคากว่า 14 เซ็นต์ต่อปอนด์ ส่วนราคาอ้อยขั้นต้นจะเป็นไปตามนี้หรือไม่ขึ้นอยู่กับกอน.เป็นผู้พิจารณา

ส่วนกรณีที่ต้องแบ่งอ้อยเป็น 2 ราคานี้ จากเดิมที่กำหนดราคาเดียวทั่วประเทศ เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่า ผลผลิตอ้อยของจังหวัดสุพรรณบุรี มีผลผลิตต่อไร่ต่ำ ทำให้ผลิตน้ำตาลได้น้อยกว่าพื้นที่อื่นๆ ซึ่งในที่ประชุมก็มีความเป็นห่วงว่า จะเกิดกรณีการแย่งอ้อยหรือส่งข้ามพื้นที่กันขึ้นมา แต่มองว่าปริมาณอ้อยมีไม่มากประมาณกว่า 4 แสนตัน

เท่านั้นเมื่อเทียบกับปริมาณอ้อยที่เข้าหีบฤดูนี้ประมาณ 108 ล้านตันอ้อย หรือผลิตน้ำตาลได้กว่า 11.3 ล้านตัน และราคาที่แตกต่างกัน 35 บาทต่อตันอ้อย ไม่น่าจะมีผลให้มีการส่งอ้อยข้ามเขตกัน

ส่วนกรณีที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมไปปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายใหม่แล้วนำเสนอให้กรม.พิจารณาก่อนที่จะเปิดฤดูหีบปี 2559/2560 นั้น ในส่วนนี้ขั้นตอนดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการที่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีก 1 ปี ถึงจะนำมาใช้กับโครงสร้างอ้อยและน้ำตาลทรายในฤดูปี 2560/2561 เนื่องจากเป็นเรื่องของการปรับปรุงข้อกฎหมายหรือการปรับปรุงพ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทรายใหม่ ที่จะต้องเปิดให้นำผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลมาคำนวณแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับชาวไร่อ้อยด้วย ไม่ว่าจะเป็นการผลิตเอทานอล การผลิตไบโอดีเซล ไบโอฟอสติก ไฟฟ้า รวมถึงยังไม่มีข้อสรุปว่าจะมีการกำหนดโควตาการผลิตน้ำตาลทรายต่อไปหรือไม่ หรือปล่อยให้มีการส่งออกน้ำเข้าน้ำตาลทรายอย่างเสรีหรือไม่ เป็นต้น ดังนั้นจึงไม่สามารถนำมาใช้ได้ทันทีในฤดูกาลหีบอ้อยที่จะถึงนี้ได้

นายสิริวัทธิ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า จากราคาอ้อยขั้นต้นที่กำหนดออกมานั้น เป็นราคาที่ชาวไร่ยังไม่สามารถรับได้ เนื่องจากเป็นราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต ที่มีการหยิบยกขึ้นมาพิจารณาที่ 983.06 บาทต่อตันอ้อย และเมื่อบวกค่าขนส่งถึงโรงงานอีก 143.60 บาทต่อตันอ้อย เท่ากับว่าต้นทุนจริงจะอยู่ที่ 1,126.66 บาทต่อตันอ้อย หรือตกไร่ละ 9,869.90 บาทต่อไร่เมื่อเทียบกับผลผลิต 10.08 ตันต่อไร่

โดยมองว่าเมื่อการปรับโครงสร้าง



ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ลงทุน-อุตสาหกรรม

วันที่: พุธที่ 12 - เสาร์ 14 พฤศจิกายน 2558

ปีที่: 35

ฉบับที่: 3104

หน้า: 8(บนขวา)

Col.Inch: 63.54

Ad Value: 79,425

PRValue (x3): 238,275

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: กอน.เคาะอ้อยขึ้นต้น808บาทขงกรม.ปลายพ.ย.นี้ชาวไรไม่พอใจขอที่กว่าพันบาทต่อต้น

อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายใหม่
ยังไม่สามารถนำมาใช้ได้ทันในฤดูหีบอ้อย
ที่จะมาถึงนี้ได้ จะทำให้ชาวไรออกมาเรียกร
้องต้นทุนการผลิตอ้อยเหมือนกับทุกปีที
ผ่านมาเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากเห็นว่ารัฐบาล
ยังมีกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย สามารถ
คอยช่วยเหลืออยู่ได้ จากฤดูที่ผ่านมา
การช่วยเหลือจากกองทุนแล้วไม่ต่ำกว่า
1.3 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ราคาอ้อยขึ้นต้นถือ
เป็นเงินที่โรงงานน้ำตาลจ่ายให้ชาวไร เพื่อ
ใช้ไปเป็นเงินหมุนเวียนในช่วงแรกก่อน
และหลังจากนั้นเมื่อผลิตน้ำตาลทรายและ
จำหน่ายได้ ก็จะมาคำนวณราคาอ้อยขึ้น
สุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะต้องไปดูว่ารา
คาน้ำตาลทรายในตลาดโลกเป็นอย่างไร